

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **14** /BXD-KTXD

Hà Nội, ngày **03** tháng **11** năm 2020

V/v hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp và xác định chi phí quản lý chung trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5532/UBND-KT ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xin ý kiến hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp và xác định chi phí quản lý chung trong đơn giá, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định theo Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng (nếu có). Trong đó, đơn giá ngày công của nhân công trực tiếp được xác định theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thì chi phí ăn ca, chế độ khác (nếu có) được xác định trong tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất. Vì vậy, tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích được quy định tương ứng tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD đã bao gồm chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động... và không bao gồm chi phí ăn ca, chế độ khác (nếu có). Tuy nhiên, ngày 06/11/2019 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện, thay thế Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH.

Do vậy, trong thời gian chưa sửa đổi Thông tư số 14/2017/TT-BXD, để không xáo trộn lớn trong việc xác định giá, đơn giá các sản phẩm, dịch vụ công thì các chi phí khác (gồm chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động; chi phí ăn ca, chế độ khác) trong dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 14/2017/TT-BXD được xác định như sau:

- Chi phí ăn ca, chế độ khác (nếu có) được tính trong chi phí nhân công trực tiếp.

- Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được tính trong chi phí quản lý chung.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ các ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng Hà Nội;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục KTXD(L).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Bùi Phạm Khánh